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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 16  มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. 

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมร่ิม 

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ 
4. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ    
5. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   กรรมการ 
6. อ.นิมิต วุฒิอินทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช  รองอธิการบดี 

   กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์  รองอธิการบดี 

   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาโนชย์  นวลสระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

10. ผศ.ดร. ปภากร สุทธิภาศิลป์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   กรรมการ 

11. อ.ดร.ถนัด บุญชัย  รองอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5  มีนาคม 2563 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. คร้ังที่ 1/2563  วันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2563 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิชัย   จั่วแจ่มใส  ติดภารกิจ 

2. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์   ชัยมัง  ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ติดราชการ 
4. นางประไพ ปรีชา  ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุนี พนันตา  ผู้อ านวยการกองคลัง 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. นางสาววิลาวัลย์ หน่อค าศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม   

3. นางสาวบุญรักษ ์ กฤษวงษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม    

4. นางสาวณัฐชา  นวลค ามา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
- ไม่มี - 

1.2  เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส. 
 เลขานุการ ก.ง.ส. เชิญ ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งที่ประชุมว่าได้น านวัตกรรม
เกี่ยวกับการวัดคุณภาพอากาศ โดยได้ขออนุญาตติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศให้กับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือวัด
คุณภาพอากาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพ่ือมุ่งเน้นสร้างจุดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยเป็น
การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และประธานคณะกรรมการ 
ก.ง.ส ได้ขอบคุณและยินดีให้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศได้ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที ่5 พฤศจิกายน 2562   
เลขานุการ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดท ารายงานการประชุม ก.ง.ส. 

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
น าเสนอท่ีประชุม ก.ง.ส. เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง
การศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าบริการต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ควรระบุหมายเหตุประกอบเพ่ือแสดงผลประกอบการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รวมทั้งแนวโน้มจ านวนนักเรียนและรายรับของโรงเรียน โดยชี้ให้เห็น
ด้วยว่าผลประกอบการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้ม
จ านวนนักเรียนหรือรายรับของโรงเรียน มีผลประกอบการอย่างไร 

1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มในการรับนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด และมหาวิทยาลัย 
จะต้องใช้เงินสมทบให้กับทางโรงเรียนสาธิตฯ มากน้อยเพียงใด ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่า 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มนี้อย่างไร  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. คร้ังที่ 1/2563  วันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2563 

2. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามและเสนอแนะดังนี้ 
3.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีการออกข้อบังคับ

ในการจัดการเรียนการสอนแล้วหรือไม ่
3.2 ควรมีข้อมูลในประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียน 

ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และควรค านึงถึงผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยด้วย เพ่ือช่วยเหลือให้ทุกคนมีโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน เพราะหากมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง อาจจะท าให้เด็กกลุ่ม
นี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ มหาวิทยาลัยควรเน้นในเรื่องการให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนทุกคนให้
เข้าถึงการศึกษา  

4. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
4.1 จากข้อชักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เกี่ยวกับแนวโน้มจ านวนนักเรียนของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนนั้น พบว่า จากการเปิดรับสมัครมีผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถรับนักเรียนได้เต็มจ านวนที่เปิดรับ
ทั้งหมดและมีการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่นักเรียนที่มาสมัครเป็นลูกของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมไปถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังรู้สึกยินดีและมีความพึงพอใจในการจัดการ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

4.2 จากข้อชักถามของ ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร นั้น การเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของทั้ง 2 แห่งแตกต่างกัน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีอัตราทีสู่งกว่าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมาณ 1,000 บาท 

 4.3 จากข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ขอแจ้งข้อมูลว่าการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ไม่ได้เป็นหน่วยงานเช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิต ฯ ที่เชียงใหม่ และการเปิดสอนได้ด าเนินการตาม
เกณฑ์และมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งระยะแรกเริ่มจะตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียน
สาธิตฯที่เชียงใหม่ มาช่วยวางระบบและรากฐานต่าง ๆ ให้เป็นอย่างดี จนสามารถเปิดสอนได้ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562  
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง

การศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศ ฯ ที่น าเสนอ และมอบหมายให้เลขานุการ ก.ง.ส. ตรวจสอบ 
ข้อกฎหมายในการออกประกาศฉบับนี้ และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป 

4.2 พิจารณาสัดส่วนการจัดสรรเงินผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  
ในโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water – Energy – Food Nexus Approach for Smart Green 
Campus 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า 
ตามที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากส านักงาน Office of 
Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 450,000 USD ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็นงวด โดยงวดที่ 1 ส านักงาน Office of Naval Research Global ได้โอนเงินเข้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชียง ใหม่  จ านวน 4 ,438 ,597 บาท จึ งขอน าส่ ง เงินจากผลประโยชน์ เข้ ามหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดสรรน าส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) 
เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

ให้ข้อมลูเพิ่มเติมดังนี้  
1.1 โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาท่ีเน้นการบรูณาการในการศึกษาระหว่าง น้ า พลังงาน 

อาหาร เพ่ือผลักดันให้เกิด Smart Green Campus ในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม โดยเน้นการสร้างระบบ Smart Energy 
Smart Water Smart Food and Smart Environment มีการจัดเก็บข้อมูลที่จะสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม หลังจากได้ด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าอาคารในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริมมีจ านวนเพ่ิมขึ้น จากที่ได้ด าเนินการในช่วงเริ่มต้น ดังนั้น
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จึงขยายขอบเขตการการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
อาคารในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม โดยหน่วยงานได้เพ่ิมการตรวจสอบระบบ Environment ในการวัดฝุ่น รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะจากเศษอาหารภายในโรงอาหารพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม ดังนั้น
วิทยาลัยต้องการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม จึงขอน าส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยจัดสรรน าส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 เพ่ือน าเงินในส่วนร้อยละ 5 ไปเป็น 
ค่าด าเนินการส่วนต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มของสวนเกษตรครูน้อยของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
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1.2 จากข้อเสนอแนะของ ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรณีนี้การด าเนินโครงการ 
ผลงานที่ได้รับมหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ในช่วงแรกนักวิจัยจะต้องรับผิดชอบ  
ในการดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือผลงานที่ได้จากงานวิจัยเพ่ือให้เกิดความเสถียรและพร้อมใช้งานก่อนส่ง
มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าหากอยู่ในระยะเวลาของการวิจัย
ความรับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยหลังจากส่งมอบให้มหาวิทยาลัยดูแล  

2. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามกรณีเมื่อมีการด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ผลงานที่ได้มหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ทั้งอุปกรณ์ในการวัดฝุ่น  
ระบบการจัดการน้ า ระบบการจัดการด้านพลังงาน อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือไม ่ดังนั้นต้องการให้ทางหน่วยงานสรุปและชี้แจงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ และควรมี
การวางแผน การดูแลรักษาในระยะยาวด้วย 

3.  ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะให้สรุป
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินการเดิมว่าวิทยาลัยได้มีงานเพ่ิมหรือลดอย่างไร และควรระบุให้
ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวได้เพ่ิมกิจกรรมอะไรบ้าง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาการขอปรับลดการน าส่งเงิน
เข้ามหาวิทยาลัยได้ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเดิมท าอะไรบ้าง เพ่ิมอะไรบ้าง ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมการมีเหตุผลเพียงพอในการพิจารณา  

4. นางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ให้กรณีที่
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ทางหน่วยงานจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือน าเสนอ ก.ง.ส. แนบไว้ในรายงานการประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้มีเหตุผลอะไรบ้าง ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานอย่างไร และได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร 

5. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการดังกล่าว
ทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากส านักงาน Office of 
Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 450,000 USD มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดย
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบวงเงินของโครงการ รวมเป็นเงิน 450,000 USD   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ ให้ปรับลดค่าด าเนินการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water – 

Energy – Food Nexus Approach for Smart Green Campus โดยให้น าส่งเงินจากผลประโยชน์เข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 และเข้ากองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย ร้อยละ 5 และใช้งบประมาณในการด าเนินการ ร้อยละ 90  
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4.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – 
OUTLET & GALLERY) และโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRU 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า  
ตามที่ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) และ
โครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRU ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 41 ดังนั้น จึงน าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานบริหารและ

จัดการทรัพย์สินร่วมเป็นคณะกรรมการ ก.ง.ส. ด้วย 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินโครงการร้าน CMRU SHOP 

(CMRU – OUTLET & GALLERY) และโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRU รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่น าเสนอ 

2. การประชุม ก.ง.ส. ให้เชิญผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินเข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครั้ง 

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้เขียนประกาศให้กว้างกว่านี้ ไม่ควร

ระบุระยะเวลาในการด าเนินงาน อาจท าให้เกิดการรัดกุมในด าเนินงานมากเกินไป 
2. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามและเสนอแนะดังนี้ 

2.1 ควรมีข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษเพ่ือประกอบการพิจารณา 
2.2 ข้อมูล หน้า 43 ข้อ (1) ประธานกรรมการอ านวยการ ข้อ (3) กรรมการด าเนินงาน 

ประกอบด้วยใครบ้าง และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนภาคพิเศษหรือไม่ 
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2.3  แก้ไขข้อความหน้า 42 บรรทัดที่ 5  ให้ปรับแก้ไขดังนี ้
จากเดิม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 
แก้ไขเป็น  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 8/2562 

2.4 แก้ไขข้อความหน้า 44 ข้อ (6) ให้ปรับแก้ไขดังนี้  
 จากเดิม (6) ผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหรือรักษาการแทน 

   ในต าแหน่งหัวหน้างานให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมจากที่ได้รับ 
   ตามอัตราที่ก าหนด ใน (5) ดังนี้ 
   (6.1) ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 60 บาท 

 แก้ไขเป็น  (6) ผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหรือรักษาการแทน 
   ในต าแหน่งหัวหน้างานให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมจากที่ได้รับ 
   ตามอัตราที่ก าหนด ใน (5) ดังนี้ และให้รับเงินเพ่ิม วันละ 60 บาท 

  (6.1) ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 60 บาท 

3. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
3.1 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการของการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 
3.2 กรณีข้อเสนอแนะของ ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เห็นว่าการออกประกาศ

นี้การระบุระยะเวลาในการด าเนินงาน อาจท าให้เกิดการรัดกุมในด าเนินงานมากเกินไป นั้น ถ้าหากต้องการ
แก้ไขให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมข้อความ ในประกาศ โดยให้เพ่ิม ข้อ 5 กรณีอัตรา 
ที่ก าหนด/หลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศนี้ ถ้านอกเหนือจากนี้ ให้น าเสนออธิการบดีอนุมัติเป็นรายกรณีไป  

4. ผศ.ดร.สมบัติ  สิงฆราช รองอธิการบดี เสนอแนะดังนี้ 
4.1 ให้แก้ไขข้อความ หน้า 44 บรรทัดที่ 15 ดังนี้  

   จากเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป 
   แก้ไขเป็น ทั้งนี ้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 2562 ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป  

5. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
5.1 มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศฉบับนี้เนื่องจากมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ เนื่องจากมีการงดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคค่ าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยการปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนลงร้อยละ 20 จากอัตราเดิม 
และปัจจุบันมีเพียงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ เท่านั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์    
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5.2 จากข้อเสนอแนะของ ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ข้อ 2.4 ที่ให้ตัดข้อความ (6.1) ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันละ 60 บาท นั้น เห็นว่า
ไม่ควรตัดออกเนื่องจากในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนในภาคค่ าของวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว ควร
ระบุช่วงวันเวลาดังกล่าวดังเดิม และถ้าหากหน่วยงานใดที่มีภาระงานที่ต้องด าเนินการนอกเวลาสามารถขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย เพ่ือขอเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาเป็นรายกรณีไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ด าเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการของการจัดการศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศ ฯ ที่น าเสนอ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

4.5 ขอเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส านักงานก่อสร้างช่ัวคราว 
 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ได้จัดจ้างบริษัท วี  สถาปัตย์  จ ากัด ให้ด า เนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง  
จ านวน 1 รายการ  โดยเริ่มด าเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1,140 วัน และผู้รับจ้างได้ขอเช่าอาคารสัตวบาลเดิม ซึ่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่การก่อสร้าง เพ่ือเป็นส านักงานชั่วคราว เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยอาคารดังกล่ าวเป็นอาคาร 1 ชั้น  
มีพ้ืนที่ใช้สอย จ านวน 3 ห้อง ขนาดห้องละ 8 x 8 เมตร และบริษัทจะจ่ายค่าเช่าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นเงิน 5,500 บาทต่อเดือน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 (3) และ ข้อ 30 (2)  จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามในเรื่องการ

ค านวณค่าเช่า มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเช่าอย่างไร 
2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ อาคารดังกล่าว

อยู่ ใน พ้ืนที่การก่อสร้างและมหาวิทยาลัยได้ด า เนินการขนย้ายครุภัณฑ์ ที่อยู่ ในอาคารไปยังคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามสัญญาการก่อสร้างนั้น จะต้องรื้ออาคารดังกล่าวเพราะอยู่ในเขต
พ้ืนที่การก่อสร้าง แต่ด้วยสัญญาการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องมีอาคารส านักงาน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าอาคาร
ดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเสนอให้ทางผู้รับจ้างเช่าอาคารดังกล่าวเป็นส านักงานชั่วคราวแทน  
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3. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28 การจัดหาผลประโยชน์
ตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นกิจการที่มีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือมีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อยที่สุด  
และมหาวิทยาลัยต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นั้น หากมหาวิทยาลัยประสงค์ให้เช่าอาคารสถานที่ 
ดังนั้นผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินควรค านวณว่าถ้าหากให้เช่าอาคารมหาวิทยาลัยนั้น 
จะไม่ขาดทุน จึงต้องมีการค านวณต้นทุนของอาคาร ต้นทุนรวมค่าสาธารณูปโภค ที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแล้ว
มหาวิทยาลัยไม่ขาดทุน ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงมีอ านาจตามข้อบังคับ ข้อ 11 (2) ที่สามารถพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดอัตราธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้อ านวยการ
ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินควรเร่งด าเนินการจัดท าทะเบียนระบบทรัพย์สินแต่ละอาคาร ค านวณ
ต้นทุนต่อวัน รวมค่าเสื่อมราคาด้วย 

4. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้ 
4.1 อาคารดังกล่าวให้เช่าเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นอาคารส านักงาน  
4.2 มีการเก็บค่าประกันของเสียหายหรือไม่  

5. นางสาวอรวรารัศม์ิ  สุนิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมดังนี้  

5.1 หลักเกณฑ์ในการคิดเช่านั้น มหาวิทยาลัยจะคิดค่าเช่าในราคาห้องละ 2 ,000 บาท 
โดยบริษัทประสงค์จะเช่าทั้ง 3 ห้อง เป็นเงิน 6 ,000 บาท แต่เนื่องจากอาคารที่ให้เช่าเป็นอาคารที่ไม่มี
สาธารณูปโภคที่พร้อมจะใช้งานได้ รวมทั้งเป็นอาคารเปล่าที่ต้องด าเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าและน้ าประปา  
ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการติดตั้งสาธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกเองทั้งหมด จึงขอต่อรองราคาจาก 
6,000 บาท เป็น 5,500 บาท ประกอบกับอาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีการก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบพ้ืนที่
แล้ว มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถเข้าไปใช้อาคารดังกล่าวได ้

5.2 จากข้อค าถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับการเก็บค่าประกันของเสียหาย นั้น ทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการเรียกเก็บค่าประกันของเสียหาย ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาค่าเช่า โดยกรณีนี้ 
ผู้เช่า ๆ เดือนละ 5,500 บาท เป็นเวลา 2 ปี จึงเรียกเก็บค่าประกันความเสียหาย เป็นเงิน 13,200 บาท และ
ช าระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากเป็นการเช่าระยะยาว ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัย
จะเรียกเก็บเป็นรายเดือน  

5.3 จากข้อค าถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ อาคารดังกล่าวนั้น ให้เช่าส าหรับพักอาศัยหรือ
เป็นอาคารส านักงาน นั้น ทางผู้เช่าได้ประสงค์เช่าอาคารเป็นส านักงาน ซึ่งถ้าหากบริษัทไม่เช่าอาคารดังกล่าว
ในการจัดท าเป็นส านักงาน ทางบริษัทก็มีอาคารส านักงานส าเร็จรูป (ตู้คอนเทรนเนอร์) ของบริษัทอยู่แล้ว  
แต่เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอให้ทางบริษัทเช่าอาคารสัตวบาลเป็นอาคาร
ส านักงานชั่วคราว โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 5,500 บาท   
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6. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ ถ้าหากมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้
ด าเนินการ ทางส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินก็จะด าเนินการร่างสัญญาตามระเบียบทั้งหมดของการเช่า  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้บริษัท วี สถาปัตย์ จ ากัด ท าการเช่าอาคารสัตวบาล 

เพ่ือใช้เป็นส านักงานก่อสร้างชั่วคราว ในอัตรา เดือนละ 5,500 บาท 

4.6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขอเช่าอาคารและสถานที่เพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวน 11 กองทุน 
ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ข้อ 66 (3) ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการหรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วัน 
สิ้นปีงบประมาณ แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอ 
ก.ง.ส. เพ่ือทราบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  มีข้อชักถามและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในเอกสารประกอบการประชุม เอกสารหมายเลข 5.1 หน้า 14 หน้า 15 ในงานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายการที่ 5 โครงการจัดซื้อชุดสูทส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
และรายการท่ี 19 โครงการทุนการศึกษา เสื้อสามารถนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นั้นคิดว่ามีการ
ใช้งบประมาณในอัตราที่สูงมาก และได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนใด และถ้าเทียบสัดส่วนกับงบประมาณที่
นักศึกษาออกค่ายจัดกิจกรรมให้นักศึกษานั้น คิดว่าไดร้ับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยมาก 

2. ผศ.ดร.สมบัติ   สิงฆราช รองอธิการบดี  ตอบข้อชักถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์  ดังนี้ 
งบประมาณที่จัดสรรให้นักศึกษาบริหารนั้น องค์การบริหารนักศึกษาจะเป็นฝ่ายจัดสรรงบประมาณให้กับ
สโมสรของแต่ละคณะ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสโมสรจะมาจากผลการ
ด าเนินงานของสโมสรนั้น ๆ และงบประมาณส าหรับออกค่ายพัฒนาชมรมแต่ละชมรมจะมีการก าหนดเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ ชมรมละ 7,000 –12,000 บาท ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของแต่ละชมรม  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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5.2 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 14 กองทุน 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ข้อ 66 (3) รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนราชการหรือ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอ ก.ง.ส. 
เพ่ือทราบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ ดังนั้น จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

5.3 รายงานการเงินประจ าปีของโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม  CMRU ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 วรรคสาม  
เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชีประจ าปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRU ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

5.4 รายงานการเงินประจ าปีของโครงการร้าน CMRU SHOP  (CMRU – OUTLET & 
GALLERY) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 วรรคสาม  
เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชีประจ าปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า
รายงานการเงินประจ าปีของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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5.5 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม CMRU  
ประจ าเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการ
หรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจัดท า
รายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. ก าหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม  CMRU ประจ าเดือน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

5.6 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) 
ประจ าเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงาน
ภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบท ารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและจัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน
ตามที ่ก.ง.ส. ก าหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจ าเดือน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)  
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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5.7  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 วรรคสาม เมื่อสิ้น
งวดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิดบัญชีประจ าปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  มีข้อชักถามและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1.1 ในเอกสาร หน้า 191 ข้อมูลในตาราง เหตุใดรายการธนาคารและตู้กดเงินอัตโนมัติ  

มีรายรับของแต่ละเดือนไม่เท่ากัน 
1.2 ในเอกสาร หน้า 191 ข้อมูลในตาราง รายการศูนย์อาหารเวียงบัวรายรับของแต่ละ

เดือนไม่เท่ากันมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการใด ที่ให้ผู้เช่ามีการช าระค่าเช่าตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
1.3 เสนอให้มีมาตรการในการเก็บค่าเช่า เช่น ก าหนดวันช าระค่าเช่าให้ตรงกัน  

2. นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ตอบข้อชัก
ถามของคณะกรมการดังนี้  

2.1 กรณีรายการธนาคารและตู้กดเงินอัตโนมัติ เหตุผลที่ท าให้รายรับในแต่ละเดือน 
ไม่เท่ากัน เนื่องจากการโอนเงินเข้ามหาวิทยาลัย จะเป็นการโอนเงินลอยเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย และ 
ทางหน่วยงานได้ท าการจดบันทึกและออกใบเสร็จ ซึ่งการบันทึกและการออกใบเสร็จจะออกตามจ านวนเงิน 
ที่แต่ละธนาคารโอนเข้ามาในบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยใน 
แต่ละเดือนไม่พร้อมกัน โดยค่าเช่าตู้ ATM ของแต่ละธนาคารจะให้เช่าในอัตรา ตู้ละ 10,000 บาท/เดือน  

2.2 กรณีรายการศูนย์อาหารเวียงบัว นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดประมูลในการหา 
ผู้เช่า และจะจ่ายเงินเป็นช่วงระยะเวลา จึงท าให้ค่าเช่าในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน  เช่น มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ระยะเวลาให้ช าระค่าเช่าในหลังจากประมูล 1 เดือน มหาวิทยาลัยประมูลเดือน พฤษภาคม และก าหนดให้จ่าย
ค่าเช่าไม่เกินเดือนมิถุนายน และแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ถ้าหากเกินก าหนดก็จะมีการเก็บค่าปรับกรณีจ่ายเงิน 
ช้ากว่าก าหนด 

3. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ มหาวิทยาลัยได้บันทึก 
ทางบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ซึ่งจะเป็นการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับหรือจ่ายเงินสดจริง โดยไม่ได้
ค านึงถึงว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายจะอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีไหน จากกรณีที่ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ถามว่าจะมีมาตรการใดที่จะท าให้มีผู้เช่าช าระค่าเช่าตรงตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด นั้น ซ่ึงเป็นไปได้ยากมากท่ีจะบังคับให้ผู้เช่า ช าระค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนด แต่ทางมหาวิทยาลัย
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สามารถที่จะลงบันทึกทางบัญชีได้ว่าในแต่ละเดือนมีรายรับจากค่าเช่าเท่าไร ค้างช าระเท่าไร โดยวิธีการนี้ 
จะเรียกว่า การลงบัญชีแบบ เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งการบันทึกบัญชีนี้จะค านึงถึงรายได้ที่พึงรับและ
ค่าใช้จ่ายที่พึงจ่าย เพ่ือให้แสดงผลการด าเนินงานของแต่ละรอบระยะบัญชีนั้นอย่างเหมาะสม  รายได้ 
ตามเกณฑ์คงค้างจะแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินหรือยังไม่ได้รับเงิน ก็จะต้องบันทึกเป็นรายได้
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีระบบในการจัดท าบัญชีแบบ Accrual Basis เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยจะได้รับรู้รายได้และ
รายจ่ายได้แน่นอน  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

5.8 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย 
นางสุนี  พนันตา ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จากค าสั่งที่ 3475/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน  2562 โดยที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้ 

1.1 จากกรณีนี้เห็นได้ว่าผลตอบแทนจากธนาคารกรุงเทพได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเหตุใด
มหาวิทยาลัยจึงเลือกฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

1.2 ควรระบุหมายเหตุประกอบด้วยว่าเหตุผลที่มหาวิทยาลัยเลือกฝากเงินกับแต่ละ
ธนาคารมีเหตุผลประกอบด้านใดบ้าง  

2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการพิจารณาเงิน
ฝากนั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้พิจารณาเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงการท า
ธุรกรรมอ่ืนกับธนาคาร รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การท าธุรกรรมที่มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการ และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากนั้นจะข้ึนอยู่กับช่วงระยะเวลาการรับฝากเงิน ณ ขณะนั้นด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ   
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5.9 รายงานทางการเงินประจ าปีงบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางสุนี   พนันตา ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ข้อ 75 (3) ให้กองคลังจัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ แล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส บัดนี้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
3. หมายเหตุประกอบการเงิน  
4. งบรายได้แผ่นดิน 
ดังนั้น จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงแนวโน้มการได้รับ

จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินที่มีแนวโน้มลดลง และรายได้จากงบประมาณเงินรายได้ก็ลดลงเช่นกัน  
แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในด้านด าเนินงานกลับเพ่ิมขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่า
เสื่อมราคาที่เพ่ิมข้ึนนั้น ควรวิเคราะห์เพื่อเป็นนโยบายในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

5.10  อนุมัติงบประมาณการด าเนินโครงการ Sustainable Community Development 
Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy for the One Gewog 
One Product (OGOP II) villages in Bhutan (OGOP Model II) รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
2563 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้น าส่งรายละเอียดค าของบประมาณ เพ่ืออนุมัติจัดสรรและเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ OGOP Model II รอบ 6 เดือนแรกประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น ขณะนี้กรมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศได้อนุมัติงบประมาณ รอบ 6 เดือน แรกแล้ว จ านวน 2,470,100 บาท และโอนเงินเข้า
บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่ งวงเงินรายการน าเข้า เป็นเงินผลประโยชน์ 
ของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)  
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

6.1 ก าหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป   
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งก าหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2563  วันที่  6 

กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

มติที่ประชุม 
รับทราบ ก าหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2563  วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม  

ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม แต่ถ้าไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณามหาวิทยาลัยอาจงดการประชุมในครั้งนี้ก็ได้ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 
ลงชื่อ         ลงชื่อ             

        ณัฐชา  นวลค ามา                ถนัด  บุญชัย 

           (นางสาวณัฐชา  นวลค ามา)                    (ดร.ถนัด  บุญชัย)   
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                   รองอธิการบดี 
             กรรมการและเลขานุการ 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


